



เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติก่อน ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบผ่านได้คะแนนในแต่ละภาควิชาที่สอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

และจะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ www.buriramcity.go.th และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๔ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิกรม สมจิตต์อารีย์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
		ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)	
		ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑	๑๐๑	นายสเรตา ภูธนสิทธิ์โกศล	
๒	๑๐๒	นางสาวกชกร อินมะณี	
๓	๑๐๓	นายธนินรุทธิ์ เหมมหาญ	
		ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑	๒๐๑	นางสาวดวงพร มนเทียนอาจ	
		ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป	
		ตำแหน่ง ภารโรง	
๑	๗๐๒	นายพนพงษ์ ปรีอปรัง	

(นายวิกรม สมจิตต์อารีย์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์